

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **2871**/BXD-VLXD  
V/v trả lời kiến nghị của các  
doanh nghiệp

Hà Nội, ngày **16** tháng 6 năm 2020

HỘI ĐỒNG THƯƠNG MẠI  
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  
**CÔNG VĂN ĐẾN**  
Số **1488**  
Ngày **17** tháng **6** năm **2020**

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

*Bản KHTH*

*Nguyen*

*17/6/2020*

*Thay  
NLS  
NK*

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản số 139/VPCP-ĐMDN ngày 07/01/2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, theo đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp sản xuất sứ vệ sinh trong nước (được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp) về tình trạng các sản phẩm thiết bị vệ sinh, đặc biệt là sứ vệ sinh, sứ dân dụng được nhập khẩu ồ ạt từ Trung Quốc vào thị trường Việt Nam với số lượng lớn và giá bán rất thấp đồng thời có dấu hiệu gian lận thương mại, vi phạm các quy định về bao bì, nhãn mác, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 420/BXD-VLXD ngày 10/02/2020 gửi Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính và đã nhận được các văn bản phản hồi số 1526/TCHQ-GSQL ngày 12/3/2020 của Tổng cục Hải quan; văn bản số 3561/BCT-XNK ngày 19/5/2020 của Bộ Công Thương. Sau khi nghiên cứu, tổng hợp, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:



1. Về số lượng sản phẩm sứ vệ sinh nhập khẩu từ Trung Quốc

Do nhu cầu thị trường trong nước về sản phẩm sứ vệ sinh tăng đồng thời với chính sách tạo thuận lợi thương mại của Chính phủ, trong thời gian gần đây, lượng sản phẩm sứ vệ sinh nhập khẩu từ Trung Quốc có xu hướng tăng mạnh. Theo báo cáo của Tổng cục Hải Quan tại văn bản số 1526/TCHQ-GSQL ngày 12/3/2020, năm 2016 số lượng sản phẩm sứ vệ sinh nhập khẩu từ Trung Quốc là 299.567 sản phẩm; năm 2017 là 587.225 sản phẩm; năm 2018 là 864.707 sản phẩm và năm 2019 là 2.010.572 sản phẩm.

2. Về chứng nhận kiểm định chất lượng sứ vệ sinh

Thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về *Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020*, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 và Thông tư số 19/2019/TT-BXD về *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy*. Theo đó, danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải kiểm tra chuyên

ngành đã cắt giảm từ 64 loại sản phẩm còn 31 loại sản phẩm. Các Thông tư này cũng quy định thay đổi phương thức kiểm tra chuyên ngành từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hoá. Do sản phẩm thiết sứ vệ sinh không thuộc hàng hóa nhóm 2 (hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường) nên không còn trong danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu. Tuy nhiên khi sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường cần đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật công bố của nhà sản xuất<sup>(1)</sup>.

Sau khi tiếp nhận các thông tin từ các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, ngày 14/2/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 530/BXD-VLXD về việc quản lý đầu tư phát triển và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, đã yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hàng hóa vật liệu lưu thông, sử dụng trên thị trường.

### 3. Về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ ngành khác

Trong thời gian tới, để khắc phục những vấn đề các doanh nghiệp đã nêu, đặc biệt là hiện tượng gian lận thương mại đối với sản phẩm sứ vệ sinh nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ như sau:

a. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương thực hiện quản lý, thanh tra kiểm tra, xử lý các vi phạm về nhãn hàng hóa<sup>(2)</sup> liên quan đến kiến nghị của các doanh nghiệp đối với việc vi phạm quy định về bao bì, nhãn mác của sản phẩm thiết bị vệ sinh, sứ vệ sinh và sứ dân dụng được nhập khẩu từ Trung Quốc vào thị trường Việt Nam (không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tên thương hiệu sản phẩm, hoặc gắn mác mới gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, gắn nhãn mác giả các nhãn hiệu của các nhà sản xuất trong nước).

b. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiểm tra, xử lý nội dung liên quan đến kiến nghị về việc sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đều có giá bán rất thấp, thậm chí thấp hơn chi phí sản xuất trong nước, đặc biệt có sự chênh lệch rất lớn giữa giá khai báo hải quan và giá nhập sản phẩm thực tế.

<sup>1</sup> Điều 5, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007

<sup>2</sup> Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về Nhãn hàng hóa



c. Bộ Công an, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết các nội dung liên quan đến kiến nghị của các doanh nghiệp đối với việc có sự tham gia bất hợp pháp từ các cá nhân nước ngoài đứng sau doanh nghiệp Việt nam để lũng đoạn thị trường, gian lận thuế.

Trên đây là báo cáo của Bộ Xây dựng về kiến nghị của một số doanh nghiệp sản xuất sứ vệ sinh trong nước, Bộ Xây dựng kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ. / *Uhy*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- Phòng TM & CN Việt Nam;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG  
  
Nguyễn Văn Sinh

